



ด่วนที่สุด

ที่ รง ๐๕๐๓/๒๒๕๕๑



กระทรวงแรงงาน

ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนของหน่วยบริการตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/๑๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนของหน่วยบริการตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ.

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้กระทรวงแรงงาน เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี กรณี สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนของหน่วยบริการตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. มาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรีด้วยแล้ว โดยมีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า เนื่องจากภารกิจของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานภายใต้กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของลูกจ้างและการตรวจสุขภาพของลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงและการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการที่ให้บริการอาชีวเวชกรรมตามร่างกฎกระทรวงนี้ จึงอาจมีความซ้ำซ้อนกับการดำเนินการข้างต้น จึงเป็นการสร้างภาระโดยไม่จำเป็นแก่ประชาชนและผู้ประกอบการ จึงสมควรรับฟังข้อคิดเห็นของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้พิจารณาร่างกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนของหน่วยบริการตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. แล้ว เห็นว่าในหลักการของร่างกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวเป็นการควบคุม กำกับ ดูแล การขอขึ้นทะเบียน การขึ้นทะเบียน การต่ออายุการขึ้นทะเบียน และเพิกถอนทะเบียน และการประเมินคุณภาพการให้บริการของหน่วยบริการอาชีวเวชกรรมหรือหน่วยบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมที่ได้ขึ้นทะเบียนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นการควบคุม และกำกับ

หน่วยบริการ...

หน่วยบริการอาชีพเวชกรรมหรือหน่วยบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งจะก่อให้เกิดมาตรฐานการคุ้มครองสุขภาพและยกระดับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของลูกจ้างที่สูงขึ้น แต่หากการกำหนดดังกล่าวมีประเด็นเกี่ยวกับการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ อาทิ ความร้อน แสงสว่าง เสียง สารเคมี และสภาพแวดล้อมในการทำงานอื่น ๆ จะเข้าข่ายขัดแย้งกับพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กองความปลอดภัยแรงงาน

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๒๘ - ๓๙ ต่อ ๓๐๖

โทรสาร ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๖๒